

Số: 597/PGD&ĐT

TP. Hưng Yên, ngày 25 tháng 7 năm 2023

V/v phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định của Bộ GDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Công văn số 1542/SGDĐT-TCCB ngày 14/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định của Bộ GDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các đơn vị thực hiện các nội dung như sau:

1. Tổ chức phổ biến chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo các Quyết định của Bộ GDĐT đến CBQL, GV các cấp học thuộc thẩm quyền quản lý (*gửi kèm theo các Quyết định của Bộ GDĐT*).

2. Tại điểm c mục 4 phần V của Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên ban hành kèm theo các Quyết định nêu trên có nội dung: "Đối với các trường hợp học viên đã được cơ sở bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng từ ngày 30/6/2022 đến ngày 11/7/2023 (*thời điểm Chương trình bồi dưỡng theo Quyết định này có hiệu lực thi hành*) thì cơ sở bồi dưỡng có trách nhiệm tổ chức cho học viên bồi dưỡng cập nhật nội dung Chuyên đề 7 và Chuyên đề 8 Phần II Chương trình bồi dưỡng này bằng hình thức phù hợp; cấp chứng chỉ bồi dưỡng thay thế".

Do đó, các nhà trường cần quán triệt kỹ nội dung này để giáo viên thực hiện rà soát các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng đã được cấp trong khoảng thời gian nêu trên nên chủ động liên hệ, phối hợp với cơ sở bồi dưỡng (*nơi cấp chứng chỉ*) để bồi dưỡng cập nhật nội dung Chuyên đề còn thiếu để được kịp thời cấp chứng chỉ bồi dưỡng thay thế theo quy định nêu trong Quyết định số 2001/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 2002/QĐ-BGDĐT, Quyết định số 2003/QĐ-BGDĐT của Bộ GDĐT.

3. Các nhà trường tạo điều kiện cho giáo viên (*đối với các trường hợp đã được cấp chứng chỉ từ ngày 30/6/2022 đến ngày 11/7/2023*) đi bồi dưỡng để được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên phù hợp với cấp học và vị trí việc làm. Có kế hoạch để giáo viên mới được tuyển dụng đi bồi dưỡng và được cấp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp giáo viên theo quy định (trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được tuyển dụng).

Vậy, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TP, PTP, CVP;
- Lưu VT.



Nguyễn Trọng Bình